



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 3 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,976 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,460,556 ราย เสียชีวิต 32 ราย เสียชีวิตสะสม 30,113 ราย รักษาหายเพิ่ม 4,238 ราย รักษาหายสะสม 4,395,545 ราย ยังรักษาอยู่ 34,898 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 533,984,026 (+537,146) ราย เสียชีวิต 6,317,258 (+1,335) ราย รักษาหาย 504,848,457 (+540,486) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ติดตามสถานการณ์หลังเริ่มเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, mcot, INN, isaranews)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค แถลงข่าว หลังยกเลิกระบบเทสต์แอนด์โก พบผู้ติดเชื้อน้อยมาก พร้อมย้ำประชาชน-สถานบริการ ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด สถานโควิด 19 ของไทยในวันนี้มีทิศทางดีขึ้น ผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยลดลง ขณะนี้เปิดประเทศ สร. เตรียมความพร้อมผู้ที่มารักษาที่ รพ. โดยใช้มาตรการ "3 W" คือ "เตียงเพียงพอ ยาและเวชภัณฑ์เพียงพอ และบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ" ย้ำห้างร้านต่าง ๆ ต้องอยู่ในมาตรการโควิดฟรีเซตตั้ง ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ทุกวัน เป้าหมายเพื่อให้กลับมาทำมาหากินได้ ประชาชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจปลอดภัย

- ล่าสุด มีการปรับการรายงาน เน้นไปที่ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยอาการหนัก กับผู้เสียชีวิต สำหรับกลุ่มผู้ป่วยน่าเป็นห่วงยังคงเป็นกลุ่มเดิม คือ กลุ่มที่ยังไม่ฉีดวัคซีนกับกลุ่มที่ฉีดวัคซีนไม่ถึงเข็มกระตุ้น จึงเน้นย้ำขอให้กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็กรีบเข้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมากขึ้น

- ศบค. จะลดวันแถลงข่าวเหลือ เดือนละ 2 ครั้ง เป็น "วันพฤษภาคม เว้นพฤษภาคม" ยกเว้นสัปดาห์ที่มีการประชุมศบค. จะแถลงหลังการประชุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, thainews, mcot) ทีวีส่อง 3, 7, 9, NBT, ThaiPBS

- นพ.เกียรติภูมิ ปลัด สร. พร้อมคณะผู้บริหาร สร. ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการเป็นวันแรก ย่านเอกมัย และสุขุมวิท พบว่าผ่านมาตรฐาน เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะมีความปลอดภัยและเปิดให้บริการได้ต่อไป ทั้งนี้ สร. ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการป้องกัน และยอมรับว่าหลายร้านยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์กรณีปลัด สร. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิง ว่า ได้รับรายงานสถานการณ์แล้ว ยอมรับว่าเป็นห่วง เนื่องจากแต่ละสถานที่มีความเสี่ยงมากเพราะใช้เสียงเต็มที่ อาจมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ทุกร้านมีมาตรการป้องกันเต็มที่ สิ่งสำคัญคือขอให้ฉีดวัคซีน 3-4 เข็ม ก่อนจะไปเที่ยว

2. วัคซีนโควิดเข็ม 5



สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติ, nationtv)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงประเด็นที่สังคมสงสัยเรื่องการให้วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 5 ว่า ยังไม่มีการประกาศแนวทางการให้วัคซีนเข็มที่ 5 อย่างเป็นทางการ เนื่องจากข้อมูลการฉีดในไทยยังน้อยอยู่ แต่หากผู้ประสงค์จะรับก็ให้ติดต่อได้ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการเดิม คือ พิจารณาระยะเวลาให้วัคซีนและชนิดวัคซีนตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยเฉพาะผู้เดินทางไปต่างประเทศที่ต้องฉีดตามข้อกำหนดประเทศปลายทาง

3. กทม. เตรียมหารี้ออดหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงกรณี จ.ภูเก็ต ประกาศให้สามารถถอดหน้ากากในพื้นที่สาธารณะได้ว่า กทม. ก็อยากเปิดหน้ากาให้เร็วที่สุด แต่จะต้องมีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ เพื่อดูข้อมูล และสถานการณ์การติดเชื้อต้องดีขึ้นในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงเรื่องการขยายเวลาการเปิดสวนสาธารณะ และร้านค้า เหล่า ผับ บาร์ คาราโอเกะ เชื่อว่าจะทำให้ความหนาแน่นของผู้ที่มาใช้บริการลดน้อยลง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>การเฝ้าระวัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ch3plus, js100, hfocus, nationtv, thaipbs, TNN, isaranews, thebangkokinsight, workpointtoday)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคฝีดาษวานรในประเทศไทย คาดสัปดาห์หน้าอาจจะพบผู้ป่วยในไทย เนื่องจากสัปดาห์นี้จะมีการเดินทางขบวนพาเหรดงานไพรด์พาเหรดที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน ขณะนี้จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังเที่ยวบินตรงจากประเทศที่พบการติดเชื้อในประเทศแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ประเทศ เป็น 5 ประเทศ คือ แอฟริกา อังกฤษ โปรตุเกส สเปน และแคนาดา และจับตาเยอรมนีเพิ่มเติม ด้าน สธ. วางแผนระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลในกรุงเทพฯ พร้อมประสานเครือข่ายผู้ดูแลงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เข้ารักษาในคลินิกเฉพาะทางด้วย ย้ำว่าโรคฝีดาษวานรไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่เป็นโรคติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรง ดังนั้นมาตรการ Universal Prevention ด้วยการเว้นระยะห่างจะดีที่สุด <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผอ.กองระบาดวิทยา เผยผลติดตามอาการ 12 ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร ที่รอดต่อเครื่องในไทยบินไปออสเตรเลียทั้งหมดไม่มีอาการ จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำจึงไม่น่ากังวล นอกจากนี้ สธ. รอประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจเรื่องวัคซีนป้องกันบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข <p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, themetter)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์ทั่วโลก 1 มิ.ย. พบผู้ป่วยทั้งหมด 736 ราย (เพิ่มขึ้น 40 ราย) เป็นผู้ป่วยยืนยัน 606 ราย (เพิ่มขึ้น 49 ราย) และผู้ป่วยสงสัย 130 ราย ใน 35 ประเทศทั่วโลก ประเทศที่มีผู้ป่วยสูง 5 ลำดับแรก ได้แก่ สเปน อังกฤษ โปรตุเกส แคนาดา และเยอรมนี ประเทศใหม่ที่พบผู้ป่วย ได้แก่ นอร์เวย์ และฮังการี - อังกฤษ ยืนยันฝีดาษวานรระบาดจากคนสู่คนในประเทศเป็นครั้งแรก 	-
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thainews, ch7, INN, thaigov, thailandplus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดงานมหกรรม “คนสระบุรี ร่วมใจ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” ปลดปล่อยคาราวาน อสม. 13 อำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย ออกรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค เพื่อลดป่วย ลดเสียชีวิต จากโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 	-
<p>ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ได้ขึ้นทะเบียน อย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, thainews, thailandplus</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวัดน้ำตก (ศรีวังค์) จ.ชุมพร ระบุสรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 ทางสื่อออนไลน์ได้รับ อย. แล้ว ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวได้รับการอนุญาตให้ผลิตตัวอย่างเฉพาะเพื่อใช้ในงานวิจัย และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตขึ้นทะเบียนกับ อย. 	-
<p>เตือนห้ามใช้ผงพิเศษอุดฟัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, มติชน, thailandplus, thaipbs, TNN, thebangkokinsight, Chiangmainews</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนจากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอจาก tiktok ใช้ผงพิเศษเพื่ออุดฟัน จนอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ผงพิเศษเป็นยาใช้ภายนอก ห้ามนำไปกินหรือใช้ทาในช่องปาก รวมถึงการนำไปใช้อุดฟัน เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารซัลฟานิลไมด์ อาจก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง หรือเกิดอาการแพ้ร่วมกับอาการแทรกซ้อนในระบบอื่น ๆ จนเกิดการเสียชีวิตในบางรายได้ 	-
<p>ความเสี่ยงการเกิดโรคงูสวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, thainews, thaipbs, thailandplus</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า การพักผ่อนน้อยทำให้ร่างกายอ่อนแอ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส พร้อมแนะหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ หากพบอาการของโรคมีความผิดปกติหรือรุนแรงขึ้น แนะนำปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังทันที 	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ด้านการแจ้งเตือนภัยสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุนการทำงานในการป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ไทย</p>	-
<p>สมุนไพรสำหรับนักเรียนกลุ่มเด็กเล็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thailandplus)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ชูเครื่องเทศสมุนไพร 3 เกือบได้แก่ กระเทียม รากผักชี พริกไทย ประโยชน์อาหารมีสรรพคุณป้องกันและบรรเทาโรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเด็กเล็ก พร้อมแนะนำวิธีการทำทิงเจอร์ชาไว้เตรียมรับมือโรคน้ำกัดเท้า ในช่วงฤดูฝน</p>	-
<p>สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thainews, thailandplus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยผลการตรวจเยี่ยมบริการด้านสุขภาพจิตในภูมิภาค พบมีการขยายบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเพิ่มการเข้าถึงบริการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 พัฒนาช่องทางเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องการรับการปรึกษาด้านจิตใจแต่ไม่ประสงค์ให้ผู้ปกครองหรือครูรับทราบ เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นคนไทยคุณภาพต่อไปในอนาคต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, thainews</p> <p>- กรณีนักเรียน ม.2 โรงเรียนเทศบาล 5 จ.เลย ทำร้ายครูผู้สอน ใช้เท้ากระแทกที่หน้าอกหลายครั้ง เนื่องจากกลัวว่าครูจะเดินเข้ามาตักดมของตัวของตัวเองนั้น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ทุกครั้งที่เกิดความรุนแรง ทั้งตัวผู้ก่อเหตุหรือผู้รับความรุนแรง ย่อมมีผลกระทบทางจิตใจที่ย่ำแย่ตามมา จึงต้องมีการดูแล ซึ่งทางโรงเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์อาจช่วยดูแลได้ก่อน หัวใจสำคัญ คือ ต้องทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลายและสงบให้เร็วที่สุด ไม่ยั่วยุ "ความโกรธและความรู้สึกผิด" ควรจะมีการสื่อสารเพื่อที่จะรับฟังความรู้สึกของทุกฝ่าย</p>	-
<p>แนะวิธีโดยสารเรือปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทุก ๆ เดือนจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ 2 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต-สูญหายเกือบ 3 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและพฤติกรรมเสี่ยง จึงแนะนำเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ 2. ใส่เสื้อชูชีพและรองเท้าที่มียางกันลื่น ถอดออกได้ง่าย และฝึกทักษะการลอยตัวในน้ำ 3. ไม่ยืนรอบนโป๊ะเรือ 4. รอเรือจอดให้สนิทแล้วค่อยขึ้น-ลง 5. เลือกโดยสารเรือที่ไม่มีผู้โดยสารหนาแน่น หรือบรรทุกน้ำหนักไม่เกินกำหนด ทั้งนี้ ขณะเดินทางให้สวมเสื้อชูชีพตลอดเวลา อย่ายืนกระจุกที่จุดใดจุดหนึ่งในเรือ ไม่ยืนท้ายเรือหรือกราบเรือ และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ ที่สำคัญหากเกิดเหตุเรือล่มจะต้องมีสติ 	-